

## “กสทช.” ตื่นรับมือภัยคุกคามออนไลน์

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริการในด้านโทรคมนาคม เนื่องจากโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ที่ต้องทำให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริการผู้ใช้งาน และยังเป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“ในยุคปัจจุบันทุกฝ่ายต้องตระหนักการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้การให้บริการโทรคมนาคม สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นการร่วมกันเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม”.



### "Wrapping Studio"

กลุ่มบริษัททีเอฟ นำทีมโดย นายธีรภัทร พงศ์เมธี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ไฮเนเก้น เปิดตัว "Wrapping Studio" โดยมีนางสาวอรวิรา ภาคสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม



และ ดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมด้วยดาราคู่รัก "เคน" ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค และ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ร่วมแสดงความยินดี ณ Wrapping Studio

### "พัทยา เคาด์ดวาร์ 2021"

คุณรมณีจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา, คุณดารัตน์ สุรักขะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คุณปฐมพงศ์ ลิขชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทน สถานีโทรทัศน์ช่อง โมโน ทเวนตีไนน์ และคุณวิชัย สีนอนันต์พัฒนกรรมการ บริษัทรีเพอร์ซุซ

เชลล์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน พัทยา เคาด์ดวาร์ 2021 โดยมีผู้บริหารเมืองพัทยา, ผู้บริหารในเครือ โมโน เน็กซ์ และผู้สนับสนุน พร้อมด้วยศิลปิน-นักแสดง ร่วมงาน ณ สเตจ 1 โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี

### "แท่นบัตร" หรือ "Mobile ID"

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน

กสทช.) พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีชื่อว่า "แท่นบัตร" หรือ "Mobile ID" เพื่อให้การติดต่อขอรับบริการและการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัลมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ทั้งยังสามารถรองรับบริการและธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม ประโยชน์ของแท่นบัตร <https://fb.watch/24aZvq8HTZ> หรือคลิกดูได้ง่ายๆ <https://youtu.be/zGTgfm87Xgk>

